



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๗/๓๓๓๓

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการและแนวทางการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๘๘๖๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๓๐๗/๕๔๔๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
และร่างประกาศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ รวม ๔ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการและแนวทางการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ไม่ขัดข้องในหลักการต่อมาตรการและแนวทางการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยให้ไทยสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับไทยในระยะยาวในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการจ้างงานหรือการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งรายได้ที่เข้าประเทศสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม การเปิดกว้างและอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองของคนต่างด้าวจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับระบบคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเดินทางเข้า-ออกของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มนักบ่อนการร้ายต่างชาติ ที่อาจแฝงตัวเดินทางเข้ามากระทำความผิดหรือใช้ไทยเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

๒. เห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยจำนวน ๔ ฉบับ ตามข้อ ๘.๒ - ๘.๕ (ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ หน้า ๗) รวมทั้งเห็นชอบการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบภายในของไทยให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๔ ฉบับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(รอย อิงคไพโรจน์)

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กองความมั่นคงระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๐๒๐๓ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๖๗๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nsc.go.th